



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hoàn thành học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) trong tháng 8/2018



Đại biểu dự hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).
Ảnh: THÀNH TÂM

Trong tháng 5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) họp hội nghị lần thứ 7 thông qua 3 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động

trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các nghị quyết trên được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XII của Đảng đề ra, để cập những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách, trước mắt vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu sắc,

trực tiếp tới đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới, phù hợp với từng đối tượng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo quần chúng nhân dân nội dung các nghị quyết; chủ động đấu tranh với các

quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Cùng với đó, cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ được giao, phải thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Sau học tập nghị quyết, cán bộ, đảng viên phải viết thu hoạch cá nhân và việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.

Theo kế hoạch, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 8/2018.

NGUYỄN HÌNH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, giải pháp chỉ đạo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các cấp hội; chú trọng

xây dựng và nhân rộng các mô hình cụ thể trên từng lĩnh vực, từng nội dung; quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền điển hình tiên tiến; triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình thi đua, cuộc vận động đã thể hiện rõ nét hơn vai trò của hội phụ nữ các cấp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, mang lại quyền lợi thiết thực cho phụ nữ. Các cấp hội đã

(Xem tiếp trang 4)

PHƯƠNG ANH

Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính

(Xem tin trang 4)



Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

TIẾN HẢI Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), huyện Tiên Hải tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kết quả đã đạt được trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa"; đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân; tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục xác nhận, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân các đối tượng chính sách; biểu dương, khen thưởng những tấm gương, cá nhân tiêu biểu trong phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và những tấm gương thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu; đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để tạo nguồn kinh phí tặng sổ tiết kiệm và tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công gặp khó khăn về nhà ở. Các cấp, ngành, các xã,

(Xem tiếp trang 4)

TRẦN HIỀN

(Đài TTTH Tiên Hải)

Trao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư vừa tổ chức trao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Hai đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được trao nhà mái ấm công đoàn là Nguyễn Thị Thắm, giáo viên Trường Mầm non Xuân Hòa và Đỗ Thị Vân, công nhân Công ty TNHH Creative Source Việt Nam đều sinh sống tại thôn Phương Tảo, xã Xuân Hòa. Hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Thắm rất khó khăn, chồng mất năm 2014, với đồng lương thấp lại nuôi mẹ già và 2 con nhỏ nên không có điều kiện để xây nhà. Với chị Đỗ Thị Vân, một mình nuôi bà ngoại, mẹ già yếu, con nhỏ trong khi mức lương trên 4 triệu đồng cũng không có điều kiện để xây nhà mới. Được sự hỗ trợ của người thân, hàng xóm, bạn bè trong Trường, trong Công ty cùng số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà từ nguồn kinh phí đóng góp của công nhân và công nhân viên chức lao động từ chương trình mái ấm công đoàn nên hai chị đã xây dựng được căn nhà kiên cố.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư và đơn vị hai đoàn viên công tác, chính quyền địa phương đã tặng quà động viên gia đình các đoàn viên. Việc hỗ trợ kinh phí để xây nhà mái ấm công đoàn là hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động tỉnh từ năm 2009 đến nay, qua đó giúp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vượt lên trong cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN ĐÔNG HƯNG Khen thưởng, trao học bổng cho gần 7.200 lượt học sinh

6 tháng đầu năm 2018, các cấp hội khuyến học trên địa bàn huyện Đông Hưng đã tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ khuyến học được trên 3,8 tỷ đồng, nâng tổng số quỹ khuyến học hiện có lên trên 20 tỷ đồng. Các cấp hội khuyến học đã trích quỹ khuyến học và vận động các tổ chức, cá nhân khen thưởng, trao học bổng cho gần 7.200 lượt học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền trên 630 triệu đồng. Các cấp hội khuyến học cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, dòng họ, gia đình tham gia xây dựng dòng họ, gia đình, đơn vị học tập. Đến nay, 75% gia đình đăng ký gia đình học tập, 59% dòng họ đăng ký dòng họ học tập, 100% cộng đồng đăng ký cộng đồng học tập, 98% đơn vị đăng ký đơn vị học tập. 6 tháng đầu năm, các cấp hội khuyến học thu hút được 2.300 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên gần 75.000 người, chiếm tỷ lệ 30% dân số toàn huyện.

THU HIỀN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Không cắt điện khi nắng nóng 36°C trở lên

Những ngày qua, do nhiệt độ ngoài trời từ 39 - 40°C nên sản lượng điện tiêu thụ bình quân tăng cao, điển hình như ngày 3/7 điện năng tiêu thụ toàn tỉnh là 8,9 triệu kWh, tăng 18,6% so với cùng kỳ; công suất cực đại (không tính nhà máy thép Shengli) là 450MW (so với năm 2017 là 373MW). Để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như nhu cầu sinh hoạt của người dân trong những ngày nắng nóng, Công ty Điện lực Thái Bình đã không cắt điện theo kế hoạch trong những ngày có nhiệt độ ngoài trời từ 36°C trở lên (trừ trường hợp sự cố hoặc xử lý đe dọa sự cố khẩn cấp), mặc dù lịch dự kiến cắt điện theo kế hoạch trước đó theo tuần, tháng, quý theo quy định. Ngoài ra, các đơn vị tăng cường theo dõi sát sao diễn biến phụ tải và thời tiết, lập phương thức cấp điện linh hoạt và hợp lý, hạn chế tối đa việc gián đoạn cấp điện do quá tải. Khắc phục các tổn tại trên lưới điện, chấp hành nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện và lực lượng để xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra.

MANH THẮNG

THAIBINH SEED

Dự kiến cung ứng khoảng 10.000 tấn thóc giống phục vụ sản xuất vụ mùa



Để phục vụ sản xuất vụ mùa năm nay, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinh Seed) dự kiến kế hoạch cung ứng khoảng 10.000 tấn thóc giống ra thị trường trong nước, trong đó khoảng 550 tấn phục vụ thị trường trong tỉnh. Các loại giống lúa do ThaiBinh Seed cung ứng chủ yếu là BC15, TBR225... Vụ mùa này, ThaiBinh Seed cũng bắt đầu đưa ra thị trường một số giống mới như TBR279, Thái Phúc 168, Đông A1... Cùng với chuẩn bị tốt giống lúa phục vụ nhu cầu của nông dân, ThaiBinh Seed cũng đã xây dựng kế hoạch mở rộng, tiếp tục liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với một số địa phương trong và ngoài tỉnh.

NGỌC MAI

Khởi đầu ấn tượng, kỳ vọng tăng trưởng

(Xem trang 2)



Sản xuất ở Công ty TNHH Da giày Thành Phát (thành phố Thái Bình).

Ảnh: THU THỦY

QUỲNH PHỤ

Trang bị kỹ năng bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ

(Xem trang 3)